

Lời Mở Đầu

Tôi làm trong ngành computer đã hơn 35 năm, nên quen với mọi lãnh vực của ngành này. Tôi đã quá quen với logic, flow charts, structure, normalization, database, process, systems, network ... do đó, mọi vấn đề đều được bộ óc ứng xử một cách nhanh chóng, có hệ thống, có lớp lang thứ tự, có kết quả cụ thể, nhưng có thể thiếu chiều sâu. Tôi lại là người có bộ óc khôi hài, hóm hỉnh, thích đùa cợt. Những khi trà dư, tửu hậu với bạn bè, chỉ nói chuyện vui, chuyện tầm phào, hoặc ca hát, ít có dịp tôi nói chuyện một cách chín chắn để bộc lộ tâm tư của lòng mình.

Vì vậy, viết để bộc lộ những gì tôi suy nghĩ, muốn nói, muốn gởi gắm đến gia đình, bằng hữu, và bạn đọc. Viết để có thể nói lên những vấn đề, những suy tư một cách chín chắn hơn.

“*Tám Lòng Trái Rộng*” gồm hai phần: “*Tùy Bút*”, nói lên tình gia đình, tình bằng hữu, tình đất nước/xã hội, tình người. Trong mỗi bài viết, tôi đều gởi gắm một chút tâm tư của tôi trong đó; “*Phóng Sự Văn Nghệ & Cộng Đồng*”, tường thuật một số những sinh hoạt tiêu biểu hàng năm của cộng đồng người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Trong những bài phóng sự này, tôi muốn góp ý xây dựng và loan tải những sinh hoạt, những cái hay, cái đẹp của cộng đồng, vinh danh những cá nhân, hội đoàn đã góp phần làm cho cộng đồng người Việt chúng ta thêm tươi đẹp và thăng tiến. Tôi coi đây là nhiệm vụ và là những đóng góp nhỏ nhoi của tôi cho cộng đồng người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

Tôi xin cảm ơn các nhiếp ảnh gia: Trần Định, Nhật Hùng, Lý Trương, Dương Hải, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tự Tín, Nguyễn Văn Đăng, và cựu phóng viên quân đội Bửu Khánh đã chụp và cung cấp những bức ảnh đẹp để làm cho những bài phóng sự của tôi thêm sống động.

Cám ơn tất cả những bạn văn nghệ của tôi. Các bạn đã cho tôi có dịp để cùng đóng góp trong các chương trình văn nghệ, làm cho đời thêm tươi vui.

Cám ơn Cộng Đồng Việt Nam vùng D.C, Maryland, Virginia, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương/Gia Long, Hội Giáo Dục Trẻ Em vùng Hoa Thịnh Đốn, Hội Từ Bi Phụng Sự, Nhà VN, Hội Tiếng Nói của Người Mỹ Gốc Việt (Voice of The Vietnamese American), và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH đã tạo cho tôi lòng cảm phục, là chất liệu để tôi viết những bài phóng sự.

Cám ơn các báo Hoa Thịnh Đốn/Việt Báo, Đồi Nây, Sài Gòn Nhỏ, Thủ Đô Thời Báo, Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm, Nguyệt San Kỳ Nguyên Mới, Việt Báo Online và anh Phan Tấn Hải, CaliToday Online, VietDC.org đã đăng tải những bài viết của tôi để gửi tới độc giả khắp nơi.

Cám ơn Luật Sư Ngô Tăng Giao, ông anh vợ của tôi, đã khuyến khích, giúp đỡ, trình bày, để cuốn sách này được thành hình.

Cám ơn Ngô Nguyệt Hằng, bà Mẹ của hai đứa con thương yêu của tôi, đã cùng tôi xây dựng một mái ấm gia đình trong 38 năm qua, và là người đã vẽ những bức tranh đẹp cho tập sách này.

Sau cùng, xin cảm ơn quý vị độc giả đang cầm trong tay quyển sách bé nhỏ này. Kính mong quý vị đón nhận *Tâm Lòng Trái Rộng*, đứa con tinh thần mà tôi đã cuu mang trong hơn 30 năm, với tâm lòng độ lượng và khoan dung.

Ước mong tất cả quý vị sẽ có những giây phút thoải mái, nhẹ nhàng.

Phạm Xuân Thái
Virginia 2015